



ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  
ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพิจิตร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และแจ้งให้ทราบดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ถ้ามีการคัดเลือกใน  
ตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอัน  
ยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ.  
มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นจะเป็น  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงาน  
ในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออก  
จากราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญเหลือ บารมี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๒๐๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวสุทธิดา เขียวยิ่ง	
๒	๐๐๐๖	นางสาวชนัญธิดา ไมนา	
๓	๐๐๑๐	นางสาวเบญจรัตน์ ค่อยเอี่ยม	
๔	๐๐๑๗	นางสาวรัตนภรณ์ อางสัตรู	
๕	๐๐๒๐	นางสาววนัชพร แนวนวัน	
๖	๐๐๒๑	นางสาวสุสิตา ไชยูปถัมภ์	
๗	๐๐๐๗	นางสาวศิริขวัญ จุจ้านงค์	
๘	๐๐๑๒	นางสาวจรรยาพร คำผิง	
๙	๐๐๑๕	นางสาวกานดา พิสิทธิ์	
๑๐	๐๐๐๒	นางสาวเบญญาภา แก้วอินทร์	
๑๑	๐๐๐๔	นางสาวบุษราภรณ์ โต้นวุธ	
๑๒	๐๐๑๓	นายภาณุพงศ์ ศรีชื่น	

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวอัญชุลี สังข์เมือง	
๒	๐๐๐๓	นางสาววาสนา นาสถิตย์	สำรองคนที่ ๑
๓	๐๐๐๒	นางสาวอิสราภรณ์ รัตนวงศ์แห	สำรองคนที่ ๒
๔	๐๐๐๔	นางสาวรัตติยากร รักเสนาะ	สำรองคนที่ ๓

# กลุ่ม LINE

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

(รายงานตัว วันที่ 1 มีนาคม 2566)

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

เมื่อเข้ากลุ่ม LINE แล้ว ขอให้เปลี่ยนใช้ชื่อจริง (ภาษาไทย) เท่านั้น

